

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện
Đề án “Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”

Thực hiện Công văn số 911-CV/TWĐTN-BQT ngày 15/6/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả hoạt động, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 614-KH/TWĐTN-BQT ngày 15/6/2017 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số 422-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 15/9/2017 về việc “Thực hiện đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025” và quán triệt, chỉ đạo 100% các Huyện, Thành đoàn và các đơn vị Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Phân công Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn và Ban Tuyên giáo theo dõi, tham mưu và phối hợp với các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên đăng bài viết trên chuyên mục “Tuổi trẻ Bến Tre với hội nhập quốc tế” và website tuoitrexudua.vn để đoàn viên, thanh niên cập nhật, bổ sung kiến thức; thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, công tác quốc tế thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và cộng đồng kinh tế ASEAN cho cán bộ, đoàn viên, hội viên,

học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; trang bị kiến thức cơ bản, cần thiết để thanh niên Bến Tre thuận lợi trong việc hội nhập với thanh niên của các tỉnh, trong khu vực và trong cộng đồng ASEAN. Các cấp bộ Đoàn - Hội luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đến từng đối tượng thông qua các Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm,... kết quả tổ chức được 65 cuộc với 3.375 lượt tham gia.

2. Rà soát, lồng ghép triển khai các nội dung về thanh niên trong các lĩnh vực ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục rà soát các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực thanh niên trong Chương trình hành động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Chỉ đạo cụ thể trong xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đoàn, Hội, Đội của đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về thanh niên trong chương trình hành động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu về văn hóa, lịch sử của các nước trong khối ASEAN các giá trị văn hóa. Đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các chương trình, lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác thanh niên ASEAN cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt tại cơ sở.

3. Tăng cường nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác hợp tác thanh niên trong ASEAN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên cử cán bộ chuyên trách tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề về hợp tác thanh niên trong ASEAN, công tác hợp tác quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức 03 hội thi tìm hiểu về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nhằm nâng cao năng lực về hợp tác thanh niên ASEAN cho đội ngũ cán bộ, thanh niên, đoàn viên, hội viên, đồng thời chọn cử 01 đồng chí tham gia Hành trình giao lưu Tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 tại Trung Quốc và Thái Lan từ ngày 14/3/2018 đến ngày 24/3/2018 với chủ đề: *“Phát triển tình hữu nghị và thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau – Khát vọng và trách nhiệm của truyền thông thanh niên”*. Đây là chương trình giao lưu giữa đại biểu thanh niên đến từ 6 nước gồm: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. Tại hành trình qua đó thật chặt thêm nữa tình hữu nghị giữa các nước trong khối ASEAN nói riêng và khu vực Châu Á nói chung.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường tổ chức các hội thi tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN, ngoại ngữ, tin học và các vấn đề liên quan đến thanh niên ASEAN trong thanh thiếu nhi, trong đó tập trung đối tượng đoàn viên, thanh niên ở các trường cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về hợp tác thanh niên ASEAN cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và cán bộ phụ trách về hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN.

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo đến Trung ương Đoàn theo dõi, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn;
- Ban Quốc tế TW Đoàn;
- Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- VP 1, 2 TW Đoàn, Hội;
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Phúc Linh